

## TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG MUA BÁN TRỰC TUYẾN XE TẠI AUTOCOIN

Cập nhật lần cuối: 28-11-2023

Bằng cách tiếp tục sử dụng nền tảng giao dịch trực tuyến của AutoCoin, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và phí được mô tả, đã được chấp nhận khi đăng ký và có sẵn trong FAQ của **AutoCoin**.

Khi hoàn tất một giao dịch, bạn đồng ý chịu trách nhiệm xem xét tất cả các tài liệu được cung cấp trên nền tảng AutoCoin, và tất cả các giao dịch được tuân thủ và có tính ràng buộc.

### Chấp thuận chi phí:

Bằng cách chấp nhận tuyên bố từ chối trách nhiệm này và tham gia vào nền tảng giao dịch của AutoCoin, người mua đồng ý thanh toán các khoản phí sau liên quan đến mỗi phương tiện.

#### Đối với xe ô tô (VN đồng - chưa bao gồm thuế GTGT):

- Phí hành chính : ₫3,000,000
- Phí báo cáo (AutoFax Fee) : ₫1,850,000
- Phí kiểm định xe : ₫1,850,000
- Phí sử dụng dịch vụ mua xe 1.75% trên giá trị hoá đơn xe

### PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

#### Tạm ứng phí:

Người mua đồng ý thanh toán một khoản phí dịch vụ tạm ứng là ₫ **12,000,000**, được giữ như một khoản đặt cọc. Trong trường hợp giao dịch không thành công, số tiền này có thể được hoàn trả hoặc được áp dụng cho bất kỳ giao dịch tương lai nào khi người mua xác nhận đồng ý các đề xuất giao dịch của mình.

#### Hoàn trả tiền tạm ứng:

Trong trường hợp giao dịch không thành công, người mua gửi yêu cầu hoàn trả số tiền đã đặt cọc hoặc yêu cầu giữ lại nó cho các giao dịch trong tương lai. Yêu cầu hoàn trả sẽ được xử lý trong vòng 24 giờ kể từ ngày nhận được yêu cầu và chuyển đến tài khoản ngân hàng của người mua.

#### Thanh toán lần đầu:

Trong vòng 24 giờ kể từ khi xác nhận giao dịch thành công và nhận được hóa đơn, người mua sẽ thực hiện thanh toán ban đầu, tương đương với 20% tổng số tiền đến hạn.

#### Thanh toán phần còn lại:

Người mua cũng cam kết thanh toán số dư còn lại trong vòng 72 giờ sau khi thành công giao dịch, và khi nhận được hóa đơn do AutoCoin phát hành.

#### Chậm Thanh toán:

Việc thanh toán không đúng hạn, sẽ có mức lãi suất hàng năm là 20% được tính trên số tiền còn chưa thanh toán. Lãi suất này được tính theo tỉ lệ từ ngày thanh toán quá hạn đến ngày thanh toán thực tế. Khoảng thời gian tối đa cho phép cho việc thanh toán muộn là 03 (ba) ngày làm việc. Sau khoảng thời gian này, người mua sẽ phải chi trả thêm phí lưu kho và các chi phí dịch vụ phát sinh (nếu có).

#### Từ chối quyền mua xe:

Trong trường hợp đến ngày thứ tư kể từ ngày người mua giao dịch thành công và không có bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện, người mua được coi là đã chấp nhận từ bỏ quyền mua xe, và đồng ý không yêu cầu hoàn lại bất kỳ khoản phí tạm ứng trước nào (nếu có).

## **Chấm dứt/ đình chỉ quyền truy cập:**

AutoCoin có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bất kỳ người dùng nào mà không cần thông báo vì vi phạm các điều khoản này.

## **Tuyên bố từ chối trách nhiệm nguyên trạng:**

Tất cả các xe đều được bán "nguyên trạng" theo báo cáo AUTOFAX™ trừ khi có quy định rõ ràng khác. AutoCoin không đại diện, thoả thuận hoặc bảo đảm và không chịu trách nhiệm về quãng đường của bất kỳ phương tiện nào được bán bởi nền tảng AutoCoin. Người dùng thừa nhận và chấp nhận chịu trách nhiệm tự xác minh và kiểm tra thông tin về số km được cung cấp và AutoCoin không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự khác biệt nào. Người mua được khuyến khích thực hiện thăm định và thực hiện các kiểm tra cần thiết trước khi đưa ra bất kỳ quyết định mua nào.

## **HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG AUTOCOIN:**

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của AutoCoin theo thông tin sau:

Hotline : +84 899 850 333

Email : [sales@autocoin.vn](mailto:sales@autocoin.vn)